

phung phung

**Anh em hãy yêu thọng nhau nh Thọy đã yêu thọng anh em. (Ga 13:34)**

**Ngày Chúa Nhọt tràn đọy tình yêu cọa Thiên Chúa đọ bọn yêu thọng nhiọu họn hôm qua nhọ.**

**Cha Vọng**

**CN: 15/05/2022**

**TIN MỌNG: Thọy ban cho anh em mọt đọu rỏn mọi là anh em hãy yêu thọng nhau; anh em hãy yêu thọng nhau nh Thọy đã yêu thọng anh em. (Ga 13:34)**

**SUY NIỆM/SỌNG VÀ CHIA SỌ:** Khi Chúa Giê-su biọt rọng cái chọt cọa Ngài trên thọp giá sọ là mọt sọ khọng họng cho các tông đọ, Ngài nói nhiọu đọu an ọi đọ niọm hy vọng cọa họ vào nhọng lọi Chúa họa không bọ lung lay.

Ngài cũng trao cho họ mọt đọu rỏn mọi. Nói là mọi nhọng không phọi hoàn toàn mọi vì đã đọc trích trong Sách Lê-vi khi Chúa nói vọi dân Israel rọng: "**Ngọọi phọi yêu đọng loọi nhọ chính mình. Ta là ĐỌC CHÚA.**" (Lv 19:18)

Đọu mọi mọt trong đọu rỏn mọi là bọn phọi lọy chính Chúa Giê-su làm mọu mọc đọ đo lọng tình yêu cọa bọn. "**Anh em hãy yêu thọng nhau nh Thọy đã yêu thọng anh em.**"

Nọu bọn nghĩ rọng thọt lòng yêu thọng nhau đã là mọt thọ thách rọi, thì "yêu thọng nhọ Chúa

yêu thẴng" lĩ là mĩt thách đĩ lĩn hĩn nĩa vì thĩ gian này không chĩp nhĩn thĩ tình yêu tĩ hiĩn này.—tĩng yêu hy sinh và chĩu đĩng tĩt cĩ vì ngĩĩi mình yêu.

Theo mình nghĩ, yêu thẴng nhĩ Chúa yêu thẴng có lĩ là mĩt thĩ thách lĩn nhĩt trong cuĩc sẴng vì nó đòi hĩi mĩt đĩc tin rĩt mĩnh mĩ. Đĩc tin đĩc thĩ hiĩn qua sĩ cĩ u nguyĩn, ỏn chay, hĩm mình, hy sinh và liĩn lĩ kĩt hiĩp vĩi Chúa. Qua đĩi sẴng cĩ u nguyĩn lòng bĩn sĩ nĩy ra lòng yêu mĩn Chúa và tha nhĩn, tĩ lòng mĩn đĩ bĩn sĩ thĩ y sĩ hiĩn đĩn cĩ a nhĩng vĩc nhĩ bé rĩt tĩm thĩĩng và kĩn đĩo.

Tuy thĩt là tĩm thĩĩng bé nhĩ nhĩng vĩi mĩt trái tim trĩn đĩy yêu thẴng và thĩnh thĩĩn. Ồĩc mong bĩn hĩy coi đĩu rĩn mĩi này không phĩi là đĩu gĩ cĩĩng ỏp hoĩc bĩt buĩc nhĩng mà là mĩt lĩi mĩi cĩ thĩ đĩ sĩng bĩnh an và hĩnh phĩc hĩn.

**LẴNG NGHE LẴI CHÚA:** Giĩ nhĩ tĩi có đĩm hĩt gia tài cĩ nghiĩp mà bĩ thĩ, hay nĩp cĩ thĩn xĩc tĩi đĩ chĩu thiĩu đĩt, mà không có đĩc mĩn, thĩ cũng chĩng ỏĩc gĩ cho tĩi. Đĩc mĩn thĩ nhĩn nhĩc, hiĩn hĩu, không ghen tĩĩng, không vĩnh vang, không tĩ đĩc, không làm đĩu bĩt chĩnh, không tìm tĩ lĩi, không nĩng giĩn, không nuĩi hĩn thũ, không mĩng khi thĩ y sĩ gian ỏc, nhĩng vui khi thĩ y đĩu chĩn thĩt. Đĩc mĩn tha thĩ tĩt cĩ, tĩn tĩĩng tĩt cĩ, hy vĩng tĩt cĩ, chĩu đĩng tĩt cĩ. Đĩc mĩn không bao giĩ mĩt đĩĩc. (1 Cr 13:3-8)

**CĨ U NGUYĨN:** Lĩy Chúa, xin tĩng thĩm lòng mĩn cho con cĩng thĩm ỏn sĩng cĩ a Chúa đĩ con yêu thĩĩng anh em nhĩ Chúa yêu thĩĩng hĩ.

**THĩ C HẢNH:** Hĩm nay mĩi bĩn xem coi ai là ngĩĩi kĩĩ a nhĩt trong cuĩc đĩi bĩn, hĩy xin ỏn Chúa trĩ giĩp đĩ gĩt qua nhĩng bĩt đĩng cĩ a nhĩu rĩi cĩ gĩng tĩp yêu thĩĩng hĩ nhĩ Chúa yêu thĩĩng hĩ vĩ y nhĩ. Dù sao đĩ nĩ a hĩ cũng là con cĩĩc cĩ a Chúa mà.

From: Đĩ Dzĩng

<https://keditim.net/?p=110994>

-----